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1978 பிப்சவரி 27) [திரு. ௧, உசொ. எட்மண்ட்] 

தம்முடைய உமையில் சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்பதற்காக ஆளுதர் அவர் 

களுடைய உரையை தாங்கள் எதிர்த்து, அண்ணா தி.மு.க-வின் சார்பிலே 

YOST அவர்களுடைய உரைக்கு எங்களுடைய எதிர்ப்பைத் தெரிவித்து, 
அமர்கறேன், வணக்கம், 

மாண்புமிகு டாக்டர் மு. கருணாதிதி : தலைவர் அவர்களே, ஆளுதர் அவர் 

களுடைய உரையின் மீது அருமை நண்பர் கணேசன் அவர்கள் முன்மொழிந்த 

ஆளுதர் உசைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தை ஓட்டியும், திருத் தங்களைத் 

தத்து அதனை ஓட்டியும் இத்த அவையிலே மிகச் சிறப்பான விவாதப்கள் நடை 

பெற்று முடி.த்திருக்கன்றன, நம்முடைய நண்பர் எட்மண்ட் அவர்கள் ஆளுதர் 

உரையைக் கண்டிக்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டு, முகல் அமைச்சரைப் பாராட்டு 
கிறேன் என்று தன்னுடைய வாதத்தைக் தொடங்கினார். அத்தப் பாசாட்டுக்காக 

நான் என்னுடைய நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்றேன். 

அவர் பாசாட்டியதற்கான காசணத்தைத் தொடர்ந்து குறிப்பிட்டார். முதல் 

அமைச்சர் மத்திய அரசின் மீது எப்படிப்பட்ட குறைபாடுகளைச் சொல்ல 

வேண்டும் என்று கருதுகிறார்களோ, அவைகளையெல்லாம் கவர்னர் வாயிலாக 

எடுத்துச் சொல்வதில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார், ஆகவே அவரைப் பாசாட்டு 

இறேன் என்று எனக்குப் பாசாட்டுதலைத் தெரிவித்தார். 

1967-1 ஆண்டில் அண்ணா அவர்கள் முதல் அமைச்சர் பொறுப்பேற்றுக் 

கொண்டபோதும், ஆளுதர் உரையாத்தறியிருக்கிறார்கள், 1968-ம் ஆண்டில் 

அண்ணா அவர்கள் முதல் அமைச்சசாக இருந்தபோதும் ஆளுதர் சர்.தார் உஜ்ஜல் 

இங் அவர்கள் இந்த மன்றத்தில் உரையாற்றியிருக்கருர்கள். எட்மண்ட் 

அவர்கள் சொன்ன வாதத்தின்படியும் மற்றும் அனைவரும் ஓப்புக்கொண்டிருக்கிற 
அடிப்படையிலும் ஆளுதர் உசைகள் அரசின் உசைகள்தான். ஆளுநர் உரை 

என்பது ஒரு சம்பிரதாயம். அரசினுடைய கொள்கைகள் தான் அதில் 

எடுத்துச்சொல்லப்படுசன்றன. அசசினுடைய தஇட்டங்கள், எதிர்கால நடவடிக் 

கைகள் இவற்றிற்கான குறிப்புகள் ஆளுநர் உரையில் காட்டப்படுகன்றன. 

1967-1 ஆண்டு அண்ணா அவர்கள் முதல் அமைச்சசாக இருந்தபொழுஅ 

ஆற்திய உரையிலும், எப்படி இன்றைக்கு ஆளுநர் உசையிலே முதல் 

அமைச்சருடைய கருத்துக்கள் எதிர் ஓலிக்கன்றன மத்திய அரசைப்பத்தி
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என்னு கூறிப்பிட்டிருக்கிறுசோ அதைப்போலவே, அன்றைக்கும் அண்ணா 

அவர்களுடைய கருத்அக்கள்தான் அந்த உசையிலே எதிசொலித்திருக்கன் றன. 

சர்கார் உஜ்ஜல் சிங் அவர்களுடைய உரையில் குதிப்பிடப்பட்டிருக்கறது : 

மா கூட்டு அரசியல் அமைப்பு முறை” (Federal Constitution) 
ஒன்றிற்குட்பட்டு மாநில அரசாங்கம் இயங்க வேண்டிய நிலையில் 

உள்ள ௮, நாடு முழுவதற்கும் ஏற்றதொரு பொருளாதாசக் 
கொள்கையை நெறிமுறைப்படுத்தும் பொறுப்பு மத்திய அசசாங் 
கத்தை சார்ந்தது. எனவே, மாநில அசசாங்கம் தனித்த 

முறையில் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளால் விலைவா௫ிகள் ஏற்றச் 
சிக்கலுக்குத் தீர்வு காணும் வகைகள் பெருமளவில் முன்னேற்றம் 

கரண முடியாத ஒரு நிலை இருப்பதையும் இவ்வரசாங்கம் உணர்ந் 

துள்ளது ., .. ” 

AG மாத்திரமல்ல, 

மக்களின் விருப்பங்களை தடைமூநையில் திறைவேநறுவதற்கு 
னக்கு மேலும் அஇகாரங்கள் வழங்குவதற்கான ஏற்ற கரணம் 

வந்துவிட்டது என்றும் மாநில அரசாங்கம் ௧௬௮92௮. கூட்டு 

ஆட்சி நடைமுறையில் மலர வேண்டும் என்ற எண்ணம் இன்று 
” எங்கும் மேலோங்கியுள்ளஅ .... 

அடுத்த ல பக்கங்களுக்குப் பிறகு, 

“நமது அரசியல் அமைப்பின் கூட்டாட்டு இயல்பை வலியுறுத்திச் 

சொல்லவேண்டிய அவ௫யமும், அசசயல் அமைப்புச் சட்டத்தில் 

மாநிலங்களின் நிலை எப்படியிருக்க வேண்டுமென்று முதலில் 

கருதப்பட்டதகோ அத்த திலை்யை அளிக்கவேண்டிய௰ அவசியமும் 

இன்று தோன்றியுள்ளன, இட்டத்தை இட்டுவதிலும், செயலாற்று. 
வதிலும் மாநிலங்கள் இனியும் செயலற்ற பார்வையாளர்களாக 

இல்லாமல், சுறுசுறுப்பான பங்கு கொள்பவர்களாக மாற 

வேண்டும் ...” 

௮௮ மாத்திரமல்ல, கவர்னர் உரைதான், முதல் அமைச்சரைப் பாசாட்டினாசே 

எட்மண்ட் அவர்கள், Bes SOY அமைச்சர் தயாரித்த உசைதான். 

“மத்திய அமைச்சகங்களின் தற்போதைய பணியை மறு ஆய்வு 

செய்னு, மாநிலங்களின் ௮இகாச வசம்பிற்குள் முற்றும் அடங்குகிற 

அறைகளில் மத்திய அமைச்சகங்கள் கடத்த சல ஆண்டுகளில் திதி
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வசையறைகளையும், ஏனைய வசையறைகளையும் விதிப்பதன 

வாயிலாக அதிகமாய்த் தலையிடத் தொடங்கியுள்ள இப்போக்கனேக 

கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.” 

மேலும் 7968-ம் ஆண்டு சவர்னர் உரையில் குறிப்பிடுகிறார் ன் 

“கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளின் அனுபவத்தையொட்டி, மத்திய- 

மாதில அசசுகளுக்கிடையே இருக்கவேண்டிய நிதி வசதிகளையும் 

அதிகாரங்களையும் வரசையறுக்ற அரசியலமைப்பின் விதித்துறை 

Stor உயர்மட்ட அளவில் மறு ஆப்வு செய்தல் இன்றியமையாத 

தென்பது எனது அரசன் உறுதியான கருத்தாகும் ”, 

முதலமைச்சர் கருணாநிதி ஆளுதர் அவர்களுடைய உசையின் மூலமாக அந்தக் 

கருத்.துக்களையெல்லாம் ஏற்றி, மத்திய அரசோடு ஆளுநசை போசாட வைத்து 

விட்டதாக திரு. எட்மண்ட் அவர்கள் சொன்னார்கள். இ.து 7862-08-ல் அண்ணா 

அவர்கள் காட்டிய வழியே அல்லாமல், நாங்களாக உருவாக்கிக்கொண்ட வழி 

அல்ல என்பதையும், உள்ளபடியே அண்ணாவின் தம்பிகளாக இருப்பவர்கள் 

ஆட்சியை தடத்துகன்ற காரணத்தினால் 1967-ம் ஆண்டில் ஆளுதர் உரையில் 

எத்தக் கருத்துக்கள் இடம் பெற்றனவோ, ஆநத்தக் கருத்துக்கள்கான் 

இப்பொழுது அறிவிக்கப்பட்ட ஆளுதர் உரையிலும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றன. என்பதையும் நான் அவர்களுக்குக் கூறிக்கொள்ள கடனை 

பட்டிருக்கிறேன். 

இத்த ஆளுநர் உரையைப் பொறுத்தவசையிலே இத்த அவையிலே 

பெரும்பாலும் இன்றைக்கு தமிழகத்திலுள்ள வறட்சி சூழல் பற்றி விரிவாகப் 

பேசப்பட்டிருக்கற௮, இத்த வறட்சியை எப்படி நாம் சமாளிப்பது 

என்பதற்கான. ஆக்கபூர்வமான  ஈருத்.தூக்களும் இங்கே எடுத்அச்சொல்லப் 

பட்டன. எதிர்க்கட்ரி வரிசையிலிருந்து எதிர்த்தே தரவேண்டும் என்இன்த 

திலைமையிலே சல கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கன்றன என்றாலும், நான் 

அவைகளையெல்லாம் பெரிதுபடுக்திக்கொண்டிசாமல்,  எதிர்க்கட்டு வரிசை 

மிலிருத்௮ சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களில் ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டிய 

கருத்துக்கள் இருக்குமேயானால். அவைகளையெல்லாம் திச்சயம் ஏற்றுக் 

கொண்டு, இந்த ap Fs அயர் அடைப்புப் பணிகளை மிகவும் சரிய முறையிலே 

செயல்படுத்அவதற்கு இத்த அரசு தயாராக இருக்கறது என்பதையும் நான் 

தெரிவித் அுக்கொள்ள விரும்புகிறேன்.
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சமிழகத்தில் இருக்கற மொத்தம் ஏறத்தாழ 17,000 செவின்யூ கிராமங்களில் 

11,000 இராமங்கள் வறட்சியால் தாக்கப்பட்டுள்ளன. இத்த 11,000 சசொமங் 

களில் வறட்சிப் பணிகளை நாம் இவிரப்படுத்தவேண்டி௰ நிலைமையில் 

இருக்கிறோம். அந்தக் காரணத்தினாலேதான் இட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட 

செலவாக நடப்பு நிதியாண்டில் 10 கோடி ரூபாயை இந்த வறட்சி அயர் 

தணிப்பிற்காக அரசு ஓதுக்கியிருக்குற SI, அதற்காக 10 கோடி ரூபாய் தாம் 

இதுக்கியிருக்கிறோம் என்றாலும் வருவாய்த் துறை அமைச்சர் அன்றைக்கு 
வெளியிட்ட கருத்திற்கேற்ப இதுவரையில் 29,000 வேலைகள் 1144 கோடி ரூபாய் 

மதிப்பில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அத்த வேலைகள் தொடங்கப்பெற்றுள்ளன. 

இதன்னியில் வறட்சி நிவாரணப் பணிகளுக்கு ஓதூக்இயிருக்கிற அந்த 

10 கோடி ரூபாய் அல்லாமல் இயல்பான திட்டச் செலவுகளுக்கு நடப்பு திதி 

யாண்டில் நாம் ஓதுக்கியிருக்கிற பணத்திலிருந். ௩ வறட்சி நிவாரணப் 

பணிகளுக்கு, அந்த வேலைக் திட்டங்கள் நிறைவேறுவதற்கு திருப்பி விடப் 

பட்டிருக்கிற தொகை 7 கோடியாகும். ஆக, தடப்பு நிதியாண்டில் 17 கோடி. 

ரூபாய் வறட்டி நிவாரணப் பணிகளுக்காக நாம் செலவிடுவதற்கு முனைந்துள் 

ளோம், 

இத்த 17 கோடி ரூபாய் அல்லாமல் குடிநீர் இட்டத்திற்காக-- அதிலும் 

குறிப்பாக வறட்சிப் பகுதிகளில் இந்தத் இட்டந்தை இவிசமாகச் செயல் 

படுத் அவதகற்காக குடிநீர் வாரியத்தின் மூலமாகலும் வேறுபல ஏற்கெனவே 

ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டத் திட்டங்களின் தன்மையிலும் 2 கோடி ரூபாய் நிதி 

ஒதுக்கப்பட்டிருக்கற து. இகையும் சேர்த் தக்கொள்வோமேயானால் இட்டத் 

கட்ட 19 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு நடப்பு நிதியாண்டில் நாம் வறட்டு 

நிவாரணப் பணிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம் என்று கணக்கிடலரம், 

இந்த வறட்சி நிவாரணப் பணிகள் வேலைவாய்ப்புககா வழங்குவதற்குப் 

பெரிதும் பயன்பட வேண்டுமென்ப.அம், அப்படி வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப் 

படுகிற தேரத்தில் உருவாக்கப்படுகன்ற இட்டங்கள் நிரந்தசமாகப் பயன்படக் 

கூடிய இட்டங்களாக அமைய வேண்டுமென்பதும் .அசசின் கொள்கையாகும், 

அதற்கேற்பத்தான் சிறிய, நடுத்தர, சற்று பெரிய நீர்ப்பாசனத் இட்டங்கள் 

எல்லாம் இன்றைக்கு இந்தப் பணியில் எடுக் அக்கொள்ளப்பட்டி ருக்கின்றன. 

குறிப்பாக, சொல்ல வேண்டுமானால் மிகப்பெரிய கண்மாய்களான இசாஜ 

இிங்கமங்கலம் ஏரியும், இராமநாதபுரம் பெரிய ஏரியும், திருப்பத்தூர் ஏரியும், 

பு.அுக்கோட்டையில் கபினாடு கண்மாயும்- இவைகள் எல்லாம் இந்த வறட்சி 

நிவாரணப் பணிகளையொட்டி எடுத்.துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கற மிகப் பெரும் 

பணிகளாகும், ரர்



ல் Merb அவர்கள்! பேழுசைக்மு. தன்றி தெரிவிக்கும் 809 
இர்மானத்தின்மீது விவாதம் 

1975 AAR 27] டாக்டர் மு. கருணாநிதி] 

திரு. எட்மண்ட் அலர்கள் பேசும்போது குறிப்பிட்டார்கள், வேறுபல 

எதிர்க்கட்டுத் தலைவர்கள் பேசும்போதும் எடுத்துச் சொன்னார்கள், வறட்டு 

வருகிற வரையில் இவைகளை ஆழப்படுத்த காத்திருக்க வேண்டுமா என்று 

கேட்டார்கள். வறட்டு வசாமல் தண்ணீர் தேங்கி இருக்றெ காலத்தில் 

இவைகளை ஆழப்படுத்துவது என்பது இயலாத காரியம், 

கடத்த 1969-ம் ஆண்டு வறட்சி வத்தபோஅகூ..ட மாவட்ட ஆட்சித் 

shuts கூட்டத்தைக் கூட்டி தான் அறிவித்தது நன்றாக தினைவிருக்கிற௮. 

“தாம் இத்த பாதகத்தை சாதகமாக ஆக்கிக்கொண்டு, Qos வறட்சியை ஓரு 

வாய்ப்பாக எடுத்துக்கொண்டு, குளங்கள், ஏரிகள், கண்மாய்கள், வாய்க் 

கால்கள் இவைகளை எல்லாம் ஆழப்படுத்துகன்்உ பணியை உடனடியாக 

உருவாக்க வேண்டும் ' என்னு எடுத்துச் சொன்னேன். அகற்கேற்ப அன்றைக்கு 

ஆழப்படுத்தப்பட்ட மதுரரத்தகம் போன்ற ஏரிகள் எல்லாம் மறுபடி பெய்த 

மழையின் காரணமாக ஏற்கெனவே இருத்த கொள்ளளவைவிட அதிகம் 

கொள்ளளவு பெற்றன என்பதை யாரும் மறுத்திட இயலாஅ, அப்படி பல 

இிசத்தசமானப் பணிகள் 1969-ம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டன. 

தம்முடைய பொன்னப்ப நாடார் அவர்கள் ஓரு சந்தேகத்தை எழுப்பி 

னார்கள். 60 லட்சம் பேர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு என்று ஆளுதர் பெருமான் 

உரையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிுதே ; gs எங்கனம் இயலும் என்று 

கேட்டார்கள், மனித தாள்--அகாவ.து மனித உழைப்பு தாள் (மான் டேஸ்) 

என்ற வகையிலேதான் வருன்ற 8, 9 மாதங்களில் ஏறத்தாழ 60 லட்சத்திற்கு 

மேற்பட்டவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பளிக்கும் திட்டத்தை இட்டியிருக்கிறோம். 

அவர்கள் இன்னொரு ஓஐயப்பாட்டையும் எழுப்பினார்கள், 65 சதவிகிதம் 

இவர்களுக்கு ஓதக்கப்பட்டிருக்கறது_- ஊதியமாக ஓஅக்கப்பட்டிருக்கற௮ 5 

35 சதவிகிதம் எஸ்டாபிளிஷ்மென்ட் செலவு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கறதே ; 

{ge சரியா, நியாயமா ? அது தேவையா என்ற ஐயப்பாட்டை எழுப்பினார்கள். 

அதிலே 35 சதவிதம் எஸ்டாபிளிஷ்மென்ட் செலவு என்று கூறப்படவில்லை. 

65 சதவிகிதம் ஊதியமாகத் தசப்போகிறோம் ; மீதம் 35 சதவிகிதம் இருக்கறத 

என்பது சரியான வாதமாகும். ஆனால் அத்த 35 சதவிகிதம் பொதுவாக இத்த 

வேலைவாய்ப்புக்களைப் பெறுபவர்களுக்காக வழங்கவேண்டிய மூலப் 

பொருட்கள்--சமென்ட் உருக்கு, செங்கல் மற்றும் குழாய்கள்-- இவைகளை 

எல்லாம் வாங்குவதற்காக அத்த 35 சதவிதம் ஒதுக்கப்படுெறதே அல்லாமல் 

அதை எஸ்டாபிளிஷ்மென்ட் செலவு என்னு தாம் எண்ணிடத் தேவையில்லை 

என்னு தெரிவித். அுக்கொள்கறேன்.



810 ஆளுநர் அவர்கள் பேருசைக்கு. நன்றி தெரிவிக்கும் ; 
இர்மானத்தின்மீது விவாகம் ‘ 
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இத்தப் பணிகள் எப்படி தடைபெற வேண்டுமென்பதையும் இத்த அரசு 

வசையறை செய்திருக்கறது, செவின்யூ போர்டு மெம்பர் அவர்களுடைய 

மேத்பார்வையிலே எல்லா மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள், ஆங்காங்கு இருக்க 
அதிகாரிகள் இவர்கள் அனைவரும் கலத்து இந்தப் பணிகள் ஒழுங்காக நடை 

பெனறுகறதை அடிக்கடி கண்காணித்து வருத முறைகளையெல்லாம் வகுத்து, 

5,000 ரூபாய் வரையுள்ள பணிகளுக்கு பி.டி.ஓ.-வட்டாச வளர்ச்ட 

அதிகாரிகள் அளவில் அனுமதிக்கலாம் என்றும், 5,000 ரூபாயிலிருந்து 

10,000 ரூபாய் வசையுள்ள பணிகளை கோட்ட ஆட்சி அதிகாரிகள்-..௩ஆர்.டி.ஓ.-- 

அனுமதிக்கலாம் என்றும், 10,000 ரூபாயிலிருற். து. ஒரு லட்சம் ஆபாய் வரையில் 

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்கள் அனுமதிக்கலாம் என்றும் அதற்கு மேற்பட்ட 

தொகையினை நிர்ணயித்த தடைபெறுகன் உ தஇட்டங்கள் அத்தத்தத் துறை 

தலைமை அதிகாரிகளையும் அரசையும் கலந்து முடிவெடுத்து அனுமதிக்கப்பட 

வேண்டுமென்றும் நாங்கள் வசையறை செய்திருக்கிறோம். 

இதிலே கண்காணிப்புகள் வேண்டும், தவறுகள் கடக்காமல் பார்த்துக் 

கொள்ள வேண்டுமென்று சொல்லப்பட்ட, ஏதோ 97% இதில் சண்காணிப்பு 

இருக்கக்கூடாது என்று எண்ணுவது போலவும், அல்லது தவறு தடக்க 

வேண்டும் ; அதன் காரணமாக ஓரு கெட்ட பெயசை இத்த sre வாங்கக் 

கட்டிக்கொள்ள வேண்டுமென்று கருதி இருப்பதைப் போலவும் எண்ணிக் 

கொண்டு கண்காணிப்பு வேண்டும், தவறு நடக்கக்கூடாஅ என்று பேசியதை 

அறிவுசைகளாக நான் எடுத்துக்கொள்கறேன். ஆனால் தவறு நடக்கறது, 

நடக்கறது என்று வேண்டுமென்றே சுட்டிக்காட்டுவது நல்ல மரபை 

நிச்சயமாத வளர்க்காது ; அது இந்தப் பணியிலே எடுபட்டிருக்கறவர்களுடைய 

உற்சாகத்தை குறைகத்துலிடக் கூடும் என்பதை, ‘sam, sag’ என்று 

அடிக்கடி எடுத்அுக்காட்டுபவர்களுக்கு எடுத்துக் கூறுவது: என்னுடைய 

கடமையாகும் என்று குறிப்பிடுவேன் , 

எட்மண்ட் அவர்கள் கூறினர்கள், பிரதமர் இந்திரா காத்தி அவர்கள் 

2969-ம் ஆண்டு, நடைபெற்ற ap A நிவாரணப் பணிகளில் தவறுகள் 

இருத்தன என்று தனக்கு புகார் வத்தது என்று சொன்னார்; அதற்கு 
முதலமைச்சர் என்ன பதில் சொல்கிறார் என்னு கேட்டார். அவர் அப்படி 

கேட்காவிட்டாலும், அவர் கேட்ட தோரணை அதற்கு என்ன பதில் என்பது 

போல் இருத்த, 
+ Boa ge gl Oe



தளன் அவர்கள் பேருசைக்கு தன்றி ெரிலிக்கும் ப) 
இர்மானத்தின்மீது விவாதம் ; 

7975 Gira 27] ॥டாக்டர் மு. கருணாதிதி/ 

தான் என்ன பதில் சொல்வது? எட்மண்ட் அவர்களே பதில் சொன்னார்கள். 

இகே முதலமைச்சர் 1969-ம் ஆண்டு இத்த பொறுப்பில் விற்றிருத்தபோ௪ 

17 கோடி ரூபாய் செலவில் ஏற்பட்ட வறட்சி நிவாரண பணிகள் மிகச் 

செம்மையாக. தடைபெற்றன; இப்போது ஏன் நடைபெறவில்லை என்று 

எட்மண்டே கேட்டு பிரதமருக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறார். 

Bo. ௧, உரொ. எட்மண்ட். தலைவரவர்களே, தான் சொன்னதெல்லாம், 

பிசதமர் இந்திரா காத்தி அம்மையார் 82-ம் தேதி சென்னையில் பேசிய பேச்சில் 

1969-ம் ஆண்டு மத்திய ௮ரசு வறட்சி நிவாரணப் பணிகளுக்காக தமிழ் 

தாட்டுக்குக் கொடுத்த பணத்திற்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து இன்னும் கணக்கு 

அனுப்பப்படவிலலை * என்று குற்றஞ்சாட்டி சொல்லியிருக்கிறார்கள், என்னு 

சொன்னேன். அதற்கு முதலமைச்சரின் விளக்கம் தேவை எல்பதுதான் ; 

பணி நடக்கவில்லை என்று தான் சொல்லவில்லை. தீங்கள் பணிகளைச் செய்திருக் 

கலாம்; அதற்கான கணக்கை அனுப்பவில்லை என்று பிரதமர் சொன்னதாகச். 

சொன்னேன். 

மாண்புமிகு டாக்டர் மு, கருணுதிதி : கணக்கு அனுப்பப்படவில்லை என்னு. 

சொன்னதாக எட்மண்ட் அவர்கள் சொல்லவில்லை, அனுப்பினோமா இல்லையா 

என்பதற்குப் பின்னால் பதில் சொல்கிறேன், 

1969-ம் ஆண்டு பணிகள், நற்பணிகள் மிகச் செம்மையாக நடைபெத்த 

பணிகள், இதே முதலமைச்சர் கருணாநிதி தான்--கருணாதிதி என்று 

ஆசம்பித்து இிருத்திக்கொண்டார், பிறகு கலைஞர் கருணாநிதி என்று திருத்திச் 

கொண்டார்... அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்தார், அவர் இன்றைக்கு 

ஏன் இதை ஒழுங்காக நடத்தவில்லை என்று கேட்டார், 1969-லே ஒழுங்காக 

தடத்தது என்று அவசே. ஓப்புக்கொண்டு, பிறகு இன்றைக்கு இத்திசா காத்தி 

அம்மையார் புகார் சொல்கிறார் என்று சொல்வது ஒன்றுக்கொன்று பொருத்த 

மாக இல்லை என்பதைப் புரிந்அகொள்ள வேண்டும். 

7969-ம் ஆண்டு வறட்சி நிவாணப் பணிகளுக்காக செலவிடப்பட்டத் 

தொகை 78,64 கோடி. ரூபாய், இந்த 18.64 கோடி எப்படி மாதில அரசுக்கு 

இடைத்தது, எப்படி. செலவிடப்பட்டது என்பதை விபரமாகச் சொல்ல 

வேண்டியது என்னுடைய கடமையாகும். 

மத்திய அரசு 11.25 கோடி ரூபாயைக் கடனாகவே வழங்க இருக்கற ; 

3 கோடி ஆபாயைக்தான் மானியமாக வழங்கியிருக்கிற.௫. 14,25 கோடி 

ரூபாய் 1969-ம். அண்டு மத்திய அரசு தமக்கு வழங்கிய தொகை, அதிலே 

கடன் 11,25 கோடி ரூபாய், மிச்சம் உள்ள தொகை 3 கோடியே சொச்சம் 

ரூபாய்--நம்முடைய மாதில அரசு 1969-ம் ஆண்டு செலவழித்திருக்கறது, 

A 200—13 
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ரீடாக்டர் மூ. கருனாநிதி] /1975 பிப்ரவரி 27. 

ஒன்று, கணக்கை அனுப்பவில்லை என்று சொன்னார். அவர்களுக்குத் 

தெரியும். 1969-70 ஆசம் ஆண்டு ஆடிட் ரிப்போர்ட். அந்த ஆடிட் ரிப் 

போர்ட்டில் அக்கவுண்டன்ட் ஜெனரல் கையெழுத்திட்டு, ௮௮ மட்டுமல்ல, 

ஆடிட்டர் ஜெனால் ஆஃப் இந்தியா அவர்களும் கையெழுக்திட்டி ருக்கிறார்கள், 

அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அறிக்கை, whe அறிக்கையில் 1969-ம் 

ஆண்டு வறட்டி Parrots பணிகளில் ஊழல் எதுவும் தடத்ததாக எந்த 

விதமான குறிப்பையும்: அவர்கள் எருதவில்லை. அகன் தொடர்பாக பார்வை 

யிட்ட பப்ளிக் அக்கவுன்ட்ஸ் கமிட்டி--நம்முடைய  மரதில அரசின் சார்பில் 

போடப்பட்ட கமிட்டி--அஅுவும் வறட்சி நிவாரணப் பணிகளில கணக்கு 

வழக்குகளை பார்வையிட்ட பிறகு எந்தளிகமான ஊழலும் pouCupp srs 

எதுவும் குறிப்பிடவில்லை, ஆக, இத்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் தமக்குக் 

கணக்கு வசவில்லை என்னு சொன்னதாக Hoy, எட்மண்ட் கூறியது புதிய 

KAW ஆகும், ஆனால் இத்திசாகாந்தி அம்மையார் சொன்னதாக-- ஒழுங்கான 

பத்திரிகைகளில். தான் படித்தது, “அதுபற்றி புகார்கள் வந்தன. இப்படிப் 

பட்ட புகார்கள் பல மாதிலங்களில் இருத்தும் வருகின்றன. நாம் செலவழிக்கற 

பணம் மக்களுக்கு. ஒழுங்காகப். போய்ச் சேசவேண்டும் ! என்பதைக்தான் 

இருமதி இந்திராகாந்தி அம்மையார். கூறினார்களேயல்லாமல் வேறு எதையும் 
கூறவில்லை. அதை வைக்அக்கொண்டு இருமதி இத்திசா காத் வர்களே 

குலை கூறிவிட்டார்கள் கனவிற் ளப மட ane phe are 
செய்திகளை தேடி. sig கொண்டி HID putas எதையாவது இத்த ஆட்சிக்கு 

எதிராக எழுத வேண்டும் என்று தவறா தலைப்புகளைக் கட்டி. எழுதி 
யிஞுப்பார்களே தவிர வேறு அல்ல, 

தண்பர் ஜேம்ஸ் அவர்கள் கூடச் சொன்னார்கள். இன்று Bo. லத்தீப் 
அவர்கள் பேசும்போதும் சொன்னார்கள், '1969-இல் நடைபெற்ற வறட்இப் 
பணிகள் குறித்து புகார்கள் வந்திருக்கன்றனவா, அகைப்பற்றி ஆரசாய்த்திருக் 
இறீர்களா ' என்று, நான் அந்தக். கேள்விகளை ஆசாய்த் து நமக்கு பதில் 
அளிக்கும்படியாக நமது அரசு வருவாய்த்துறை செயலாளரிடம் கேட்டுக் 
கொண்டேன். அவர் எனக்கு வழங்கியுள்ள பதிலில் குறிப்பிட்டி ருக்கிறார்கள். 

“T have carefully gone through the Secretariat Personal 
Registers of the Revenue Department for the period from 
September 1968 to July 1970 relating to the subject ‘ Drought 
Relief’. It is seen that no petition alleging misuse of drought 
funds has been forwarded by the Government of India to the 
State Government either for investigation or for remarks during 
this period.”” .... . i 7 



- என். செலின்பூ 'செக்£டரி கையெழுத்திட்டு ட டண எனக்கு. அனுப்பி 

ரூர். - இதைத்தான் நண்பர் ஜேம்ஸ் அவர்களும்; இன்றையதினம் 

SE அவர்களும் கேட்டார்கள். 1969-90 தடத்த வறட்சி பணிக; 

குதித்து புகார்கள் வத்திருக்கன்றனவா ; அ.தூபற்றி மத்திய ௮7௪ தம்மிடத்தில் 

ஈவது விளக்கம் கேட்டிருக்கிறதா” என்று, இந்த அரசுக்கு அதுபோல... ees 

payer வரவில்லை என்பதைத்தான் வருவாய்த்துறை செயலாளரின் விளக்கம். 

சுட்டிக் பகவத். 

பிறகு ' 1978-ஆம் ஆண்டிலே வெள்ளம் ஏற்பட்டது. அத்த வெள்ளத்தைச் 

சமாளிக்க meets? செலவழிக்கப்பட்ட தொகை 13,61 கோடி. ரூபாய், 

அத்த 13,64 கோடி ஆபாயிலும் மத்திய ௮7௪. நமக்கு கடனாக 8.89 கோடி 

துத்தது, மானியமாக 87 லட்சம் தான் “தந்தது. ஆக, மத்திய அசசு 

- கடனாகவும், மானியமாகவும் தத்தது 9.76 கோடிதான். இதில் கடனாக. 

இருப்பது 8.89 கோடியாகும், மீதி தான்கு கோடி ரூபாயையும் மாதில rer 

கான் அப்போது செலவு செய்திருக்கறது. மிச்சமுள்ள பெருத்கொகை கடன் 

... திலையில்தான் வைக்கப்பட்டிருக்கறது என்பதையும் தான் இத்த அவைக்குக் 

தெரிவிக். அக்கொள்வேன், 

1969-92 நடைபெற்ற வறட்சி நிவாரணப் பணிகளானாலும், பிறகு 

1972-Qov கடைபெற்த. வெள்ள திவாரணப் பணிகளானாலும்--இவைகசரில் 

எந்தத் தவறும் நடைபெறவில்லை, எத்த களழலும் நடைபெறவில்லை என்பதை 

தான் பலமுறை எடுத்துக்காட்டி யிருக்கிறேன். 

ஜான் ஓன்னு சொல்வேன், பல கோடி ரூபாய் காரியங்கள் தடைபெறுகற > 

காலத்தில் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சில தவறுகள் தடைபெற்று-. 

அந்தக் தவறுகள் ஈட்டிக்காட்டப்பட்டு, அந்தக் தவறுகளைக். கைவதற்காக 

தவன செய்தவர்கள் Ba இத்த 21% Pagans எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் 

இத்த அரசின் மீது குறை சொல்வதில் நியாயம் இருக்க மூடியும், நான் 

இன்றைக்கும்: சொல்கிறேன் இசை மேற்பார்வை பார்த்துக்கொள்ள வேண்டி 

கட்மை நம் அனைவருக்கும் இருக்கறது. ஆம் கட்டி ஈட்டமன் ற உறுப்பினர் 

கக்கும், எதிர்க்கட்சி கோழமைக் கட்ட சட்டமன்ற ஐ நப்பினர்களுக்கும், 

ஆசு நம் அனைவருக்கும் இத்தக் கடமையிருக்கிற ௮. சட்டமன்ற உறுப்பினர் 

BURT ௩ பொதுமக்களுக்கும் கூட அந்தக் கடமை QDHER DH, அவர்கள் 

ம அந்தக் கடமையைச் செல்வனே திறைவேற்றி--எங்கு தவறு நடந்தாலும்... 

. * என்னை ஒரு கமிட்டியில் போட்டால்தான் 3555 தவறைக் கண்டுபிடிக்க 

முடியும் ? என்றில்லாமல் பொறுப்பைக் கொடுக்தால்தான் அதைக் கண்டு
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பிடிப்போம் என்று பிடிவாதம் பிடிக்காமல்-அவரவர்கள். தங்கள் தங்கள் 

கடமையை உணர்த்து எங்கு தவறு தடதந்தாலும் அதைச் சுட்டிக்காட்ட 

Youlus Diss காரியங்கள் இன்னும் திறம்பட மடைபெறும், 

இருமதி த. த. அனத்த தாயக : சார், ஆன் எ பாயின்ட் ஆப் ஆர்டர். வறட்சி 

திவாசணப் பணிகள் சரியான முறையில் நடைபெறுவதற்கு ௮சசுதான் 

அங்கங்கே. சர்வகட்டு கமிட்டிகளைப் போட்டால்தான் என்ன? Cure 
(கூடாது என்பதில் பிடிவாதம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன? அதில் 

| என்ன கஷ்டம் இருக்கிறது 2 ‘ 

\ 

] மாண்புமிகு டாக்டர் மு, கருணாநிதி: சர்வ ஈட்டு கமிட்டி போடுவது 

என்றால் Fo இடங்களில்--நம் நாட்டில் எத்தனை a Gan தான் இருக்கின் por 

| என்பதற்கு எ ண்ணிக்கையே தெரியவில்லை, சில. இடங்களில் சர்வகட்ட 

| என்கிறபோது பிரதிநிதிகளே இல்லாமல் இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட 

சங்கடங்கள் காரணமாகத்தான் சர்வகட்ி கமிட்டி. தேவையில்லையென்று 

கருதுகிறேன். இந்த கண்காணிப்புப் பணிகள் பொதுமக்களேகூட ஏத்றுக் 

கொள்ளலாம் 

அடுச்.௮, தமது கடி.திர் வாரியத்தின் சார்பாக என்ன காரியங்கள் நடை 

பெற்திருக்கின்றன என்பதாக நமத கே, டி. கே, தங்கமணி அவர்கள் பேசும் 

போது கூடக் குறிப்பிட்டார்கள், 2,3 மைல் SIT தடந்து சென்று கூடி. 

கண்ணீர் சொண்டுவா வேண்டிய நிலையில் பல இடங்களில் மக்கள் குடி 

தண்ணீர் இடைக்காமல் அல்லலுறுகிறார்கள் என்று சொன்னார், தரன் அவை 

களை அறவே மறுக்கவில்லை. இந்த நிலைமைகளை மாற்றி . அமைப்பதற்கு 
ம் ் ea eaten ong rr > i ் 

வேண்டி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ளனை வா இல்லையா என்பதைத் 

சான் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். குடிதண்ணீர் பி ரச்சினையைச் ஈமாளிக்க 
தட் 4 ் fs ey ட ம் த் 

Gp FF வாரியத்தின் சார்பாக மாத்திரம் வறட்சி நிவாரண அிறப்புப் பணி é é 

களாக 2,392 பணிகள் எடுத் அக்கொள்ளப்பட்டு நிறைவே த்றப்பட்டுள்ளன. 

இந்த நடப்பு நிதியாண்டில். அதைத்தவிர Dis திதி ஆண்டில் சரொமங்களில் 

1,107 மேல்நிலைத் தொட்டிகள் கட்டுவதற்கும், 2150 இடங்களில் ஹாண்டு 

பம்பு போடுவதற்கும் பணிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின் றன, இவை எல்லா 

வற்றுக்குமாக சுமார் 5% கோடி ரூபாய், நான் (தலில் குறிப்பிட்ட 19 கோடி 

.ரூபரயை உள்ளிட்டு, 54% கோடி ரூபாய் குடிதண்ணீர் வழங்குவதற்கான 

முயற்சிகளுக்கு. செலவிட இிட்டமிட்டு அந்தப் பணிகள் நடைபெற்று 

வருகின்றன.
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வறட்சி தேசத்தில் உணவுக் கட்டுப்பாடும் தமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற. Dis 
உணவுத் தட்டுப்பாட்டை தாம் முழுமையாகப் போக்க முடியாமல் இன்றைக்கு 
BAS தக்கொண்டி ருக்கிறோம் என்பும், அதற்கு மத்திய அசசினிடத்தில் 
உதவியைக் Ca Cada ஈண்டி ருக்கிறோம் என்பதும், பொதுமக்களும் 
சங்கடத்தை உணர்த்து ஓத்துழைக்க வெண்டும் என்பதும் இத்த அவையில் 
பலமுறை எடுத்துச் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களாகும். 

உணவு தானியங்களைப் பரவலாக விதியோகம் செய்வதற்கு அசசின் 
சார்பில் திவிரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டி ரக்கின் றன. மக்கள் 
தொகையோடு தாம் இன்றைக்கு வழங்கிக்கொண்டிருக்கற குடும்பக் கார்டுகள் 
இவைகளைக் கணக்கிட்டுப் பார்த்தால் ஏறத்தக்ம 90 லட்சத்தில் இருந்து 95 

லட்சம் குடும்பக் கார்டுகள் இருந்திடல் வேண்டும் pb மாதிலத்திலுள்ள 
மக்கள் தொகை கணக்கின்படி, இதில் இதுவசை 97 லட்சம் குடும்பக் கார்டு 
க தாம் இப்போது வழங்கி, தியாய விலையில் உணவு தானியங்களை வழங்இ 

வருகிறோம். இதை மேலும் விரிவுபடுத்த, நமது வருவாய்த் துறை அமைச்சர் 

குறிப்பிடுகின்ற தோத்தில் கூட 70 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு உணவு தானியம் 
வழங்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று குறிப்பிட்டார்கள், அந்த 

யற்சியின் காரணமாக அத் 70 லட்சம் குடும்பங்கள் என்பதைக்கூட 75 J Fo 3) F ட அலல பட்ட லட்டு தத் ம் லட்சம் குடும்பங்கள் வரை உணவு தானியம் ஓரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு 

வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளன என்பசை நரன் இந்த அவையில் 

தெரிவித் துக்கொள்வேன். இப்படி வழங்குவதற்கே நமக்கு மாதந்தோறும் 

சச ஆயிரம் டன் அரிசி, 55 ஆயிரம் டன் கோதுமை தேவைப்படுகிறது. 

ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வழங்குவதற்கே கூட இது தேவைப்படுகிற௮௫. 

ஆகவேதான் இதிலே ஒரு லட்சம் டன் அரிசியையும் கோதுமையு 

மாக தமக்கு மத்திய அரசு சரவேண்டுமென்று நாம் கேட்டோம், அதிலே 

பிப்சவரி இங்களில் இருந்து ஏற்கெனவே தந்.துகொண்டிருக்கிற 9. ஆயிரம் 

ஆகவேதான் இதிலே ஒரு லட்சம் டன் அரிசியையும் கோ.துமையுமாக 

மத்திய அரசு நமக்கு வழங்கியிருக்கிறஅ, அண்மையில் நான் பிசதமரையும் 

இரு. ஜகஜீவன்ராம் அவர்களையும் சந்திக். மீண்டும் வலியுறுத்தியதற்கு, 

வருூற மார்ச் தங்கள் முதல் 50 ஆயிரம் டன் கோ துமைக்குப் பதிலாக 60 

ஆயிரம் டன் கோதுமையை மத்திய அரசு கொடுக்கும் என்பதை இந்த 

மன்றத்தில் நான் ப௫ழ்ச்சியோடு தெரிவித். துக்கொள்வேன், 

திருமதி த. ந, அனந்தநாயகி: அன்றைக்கு சுகாகாச அமைச்சர் அவர் 

கள் குறிப்பிடுகிறபோது மத்திய அரசு நமக்கு 50 ஆயிசம் டன் கோதுமையை 

பிப்ரவரி தங்களில் தர ஒத் அக்கொண்டிருக்கிறதே தவிர இன்னும் ௮௬
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. தமக்குக். இடைக்கவில்லை என்று சொன்னார்கள். இப்போது முதலமைச்சர் 
அவர்கள். அது. நமக்குக் இடைக்திருக்கற.த என்கிறாரே, இதில் ஏது 
உண்மை. என்பதைக் கெரித்தகொள்ள ஆசைப்படுகிறேன். 

மாண்புமிகு இரு, ௧, அன்பழகன் : அந்த 50 ஆயிரம் டன் கோதுமை 
தருவது என்ற அடிப்படையில் அரிசியும் இவ்வளவு வேண்டுமென்று கேட்கப் 
பட்டிருக்கு. அது முழுவதும் இடைக்கவில்லை என்ற கருத்தைக்கான் 
தான் சொன்னேன். 

இரு. எஸ், வடிவேல் ் முதலமைச்சர் அவர்கள் 75 லட்சம் குடும்பக் 

கார்டுகள் வழங்கப்படும் என்று சொன்னார்கள். இத்த 72 லட்சத்தில் 

விவசாயத் தொழிலாளர்களைச் சேர்த்திருக்கிறுர்களா அல்லது விட்டுவிட்டார் 

களா என்னு அறிய விரும்புகிறேன். 

. பிற்பகல் 1-00) 

மாண்புமிகு டாக்டர் மு, கருணாதிதி : விவசாயத் கதொழிலாளர்களிடத்தில் 

தண்பர் வடிவேல் அவர்களைவிட, இத்த. அசசுக்கு அதிக. அக்கறை. உண்டு 

என்பதை நண்பர் வடிவேல் அவர்களே உணர்வார்கள். 

வரு ற மார்ச். திங்களிலிருக்து. கோதுமை 80,000 டன்னாக தமக்குக் 

இடைக்கவிருக்கற.அ. , அத்தம். whan நமக்கு தேற்றைய தினம்தான் 

இடைகத்திருக்கறது, ஆகவே அதை இத்த அவையில் தெரிவிப்பது பொருத்தம் 

என்ற வகையில் இப்பொழுது தெரிவிக்கன்றேன். 

அரிசி தேவை என்பதை வலியுறுத்தி தானும் உணவு அமைச்சர் தண்பர் 

மாதவனும் டெல்லிக்குச் சென்று பிசதம அமைச்சரிடமும் மாண்புமிகு ஜெக 

ஜிவன்ராம். அவர்களிடத்திலும், மாண்புமிகு 9, சுப்பிரமணியம் அவர்களிடச் . 

இலும், மாண்புமிகு சண்டே அவர்களிடத்திலும் மிண்டும் .மீண்டும் கேட்டிருக் 

கிறொம். வெளிதாட்டு அரிசியையாவஅ வரவழைத்துக். கொடுங்கள். விலை 

கொஞ்சம் கூடுதலாகயிருந்தாலும் அதுபற்றிய பிரச்சினையை மத்திய அரசும் 

மாதில அரசம் கலக் ஆலோூத்து முடிவெடுக்கலாம், - ஆகவே, வெளிதாட்டு. 

அரிசியையாவது வசவழையுங்கள் என்று நாம் கேட்டிருக்கிறோம், அதிலும் 

தாம் மம்பிக்கையாக இருக்கலாம் என்று. தோன்று: - இதுவசையிலே 

அதுபற்றிய நல்ல செய்தி நமக்கு இடைக்கவில்லையென்றாலும், விரைவிலே 

- அதுபற்றிய நல்ல செய்தி இடைக்கும் என்று சான் நம்புறேன்.



BOT அவர்கள் .. பேருசைக்கு, தன்றி தெரிவிக்கும் - 817 
இர்மானத்தின்மீது விவாதம் - 

1975 பிப்சவரி 27] டாக்டர் மு. கருணாதிதி/ 

ட் ல லெவி சொல் 4 ் a தப் இத்த அவையிலை லெவி கொள்முதல் பற்றிய கருத்துக்கள் எடுத்தும் கல் ரத்தமா ae eS ம : RANE ‘ கூறப்பட்டன, தாம் திர்ணயித்இருக்கிற லெவி கொள்முதல் ஆற்றுப் பாசனத் 
திலே 19 எக்கருக்குக் குறைவாக DHS gue லெவி இல்லையென்றும் Boo ம் Mes EAE AI து eo பாசனம் இல்லாத மற்ற இடங்களில் 1 ஏக்கர் வரையிலே லெவி இல்லை. கபாட லபல கவி ப பத வத்தக் அலது ey tho த் யென்றும் தாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறொம், அதனைப் போலவே ஆற்றுப் பாசனத் . வ படவ A கவினி A ப்ட் ச திலே. கொடுக்கப்பட ஒருக்க விதிவிலக்கும் 43 ஏக்கமுக்குப் பதிலாக 
1 ஏக்கராக ஆக்கப்பட வேண்டுமென்ற கருத்துக்கள் இத்த அவையில் எடுத்துச் ம் : = ர Ae i) டவ் 1 அவ்ர் eet eh Roe f ல் : சொல்லப்பட்டன, அதை ஏற்க இயல £திருப்பதற்கு. . உள்ள முக்கியமான 
காரணத்தை தான் சூறிப்பிடுவது அவசியம் ஏன் ஹே கருஅகிறேன், 

தஞ்சை நிலம் படைத்தவர்கள், 1 ஏக்கர் “நிலத்துக் குச். சொத்தக்காரர் 
களாக இருப்பவர்கள் இன்றைக்கு பெொத்துமாக ் தஞ்சை நிலம் படைத்தவர் 
களில் 50 ௪௧ விதம் இருக்கிருர்கள். இந்த நஞ்சை  திலம் படைத்தவர் 
களுக்கு, ஓரு ஏக்கர் வைக்திருப்பவர்கஞக்கு தாம் விதிவிலக்கு அளித்து விடு ves ப் i, ன் ழ் Be tid Knee ர Sarit)” தம்ருடைய கொள்முதல் பெரிதும் பாதிக்கப்படும். 

அதேபோல், குத்தகைதாசர்களிடமிருந்து அவர்கஞைடைய பவஸ்இலிருதீச 
கொள்முதல் செய்யக் கூடாது என்ற. கருத்தும் எடுத்துக். கூறப்பட்டது. 
அப்படி கொள்முதல் செய்வதில்லையென்று தாம் அவர்களுக்கு விதிவிலக்கு. 

அளித்துவிட்ட ரல், குத்தகைதாசர்கஷ்டைய F HAD wid தம்முடைய மாநிலத் 

தில், மொத்தத்தில் 20 சதவிகிதம் என்று இருப்பதால் அத்த 20 சதவிகிதத்தி 

,இனரிடமிருத்தும் கொள்முகல் மூலமாக நமக்கு. எதுவும் கிடைக்காமல் போய். 

விடும், அதற்காகத்தான் ஒரு OIF ஏற்பாடாக ( தகை SITE BMD தில 

உடமையாளர்களும் கூட்டுப் பொறுப்பாக அரசாங்கக் கொள்முதலுக்கு தெல் 

காவேண்டுமென்ன௮ு நாம் திர்ணயித்திருக்கிறோம். இவைகரையெல்லாம் 
மாற்றுவது என்பது இயலாக காரியம், ஒருபுறத்திலே கொள்முதல் இனிசப் 

படுத்தப்படவில்லையென்.று at DOS i war, இன்னொரு புறத்திலே பொ 

விதியோக முறை Cur BT ESTE இருக்கிறது என்று வாதிடுகிறோம். கொள் 

முதலைல் இிவிசமாக்க, வேண்டுமென்று வாதிடுவதிலும் பொது. விதியோக 

முறையை அதிகமாக்கு, விரிவாக்கு என்று . வாஇடுவதம் ஒன்றுக்கொன்று 

முசணான வாதங்கள் என்ப உணர்வார்களானால் இந்த வேறுபட்ட. கருத்துக் 

களைச் சொல்ல மாட்டார்களென்றே நான் தம்புகிறேன். 

பொது விதியோகதக்திலே me. கவறுகள் ஏற்பட்டு விடாமலிருக்க வேண்டு 

மெனள்பதற்காகத் தனியாரிடத்திலே Dis விதியோகக்தை ஒப்படைக்காமல் 

ஜங்காங்கு கூட்டுறவு சங்கங்களின் மூலமாகவும், லில் சப்சைஸ் கார் பேஷன்: -



518. ட் ஆளுநர் அவர்கள். பேருசைக்கு தல்தி "தெரிவிக்கும்... 
் தீர்மானத்தின்மீது விவாதம் 

[டாக்டர் மு. கருணாதிதி] [1975 பிப்ரவரி 27 

மூலமாகவும் இத்த இரண்டு அமைப்புக்களும் இல்லாக இடங்களில் இசாமட 
பொது மக்களுடைய குழுக்களின் மூலமும் இந்தப் பொது விநியோகத்தை, 

தானிய விநியோகத்தை நடத்திக்கெரண்டு வருகிறோம். 

பெரிய நிலச்சவான்தார்களிடத்தில் தெல் கொள்முதலுக்குச் செல்வதில்லை 

யென்ற ஓரு கூற்று இங்கே எடுத்துக் காட்டப்பட்டது. அது தவருனது. 

பெரிய நிலக் இழார்களிடத்திலே கொள்முதல் செய்ய இத்த HLH அஞ்சு 

கிறது என்கிற வாதத்தினை நான் ஏற்றுக்கொள்ள இயலா, தாட்டு மக்கள் 
அதனை நன்றாக உணர்வார்கள். 

எங்கேயரவது, எந்த அதிகாரியாவது பெரிய மிராசுதார்களிடத்திலே 

கொள்முதல் செய்ய பயந்தார், அல்லது தவிர்த்தார் என்று எத்த அதிகாரி 

மீதாவன குற்றத்தை நீங்கள் சுமத்துவிர்களானால் அது ஆதாரம் உள்ள குற்றச் 

சாட்டாக இருக்குமானால் அவர் எவ்வளவு பெரிய அதிகாரியாக , இருந்தாலும் 

தடவடிக்கை எடுக்க இத்த srr தயாசாக இருக்கிறது என்பதையும் தான் 

இத்த தேசத்திலே உங்களுக்கெல்லாம் தெரிவிக்துக்கொள்கிறேன். 

வறட்சி நேரத்தில் பட்டினிச் சாவு ஏற்படுகிறது என்று சொல்லாமல் 

இருந்தால் , . . 

Bo. கே. டி, கே தங்கமணி : மார்ச் மாகம் முதற்கொண்டு, 60,000 டன் 

கோதுமையை மத்திய அரசு கொடுக்கப் போவதாகச் சொன்னார்கள், அப்படி. 

யானால் 6 கோடி. இலோ ஆகிறது, அவர் ஏற்கனவே சொன்ன குடும்ப அடிப் 

ப 

படையிலே பார்த்தால், Brows புறத்திலே விவசாயக் தொழிலாளிகள் 

உட்பட ஓவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் குறைத்தது 7 கலோவாவது கிடைக்குமே, 

அதற்கு உத்தரவாதம் செய்ய அரசாங்க ஏற்பாடு உண்டா என்பதை அறிய 

விரும்புகிறேன். 

மாண்புமிகு டாக்டர் மு, கருணாநிதி: அத்த அளவித்கு அதிகமாகக் 

கொடுக்க இயலாது என்ற காரணத்தாலேகான் குறித்த அளவு, ASSES 

மாவட்ட திலைமைக்கு ஏற்ப, பகுதி நிலைமைகளுக்கேற்ப, தாம் அத்த அளவை 

தர முடியும் என்று நிர்ணயித்திருக்கறோம். அதிக அளவு கொடுப்பதுற் 

கேற்ற அளவுக்கு நம்மிடக்திலே உணவு தானியங்கள் இல்லையென்பதை தான் 

தெரிவித் அக்கொள்வேன். 

ட்டன சாவு பற்றி பேசுகிற தேசத்தில் மிக அதிகமாகப் புதுக்கோட்டை 

மாவட்டத்திலுள்ள திருவரங்குளம் பருதியில் 40 பேர், 50 பேர் இறத்து 

விட்டார்கள், . அவர்களெல்லாம் பட்டினி காரணமாகச் OF ho விட்டார்கள் 

என்னு பத்திரிகையிலும் செய்திகள் வருகன்றன. இங்கேயும் மாண்புமிகு 

உறுப்பினர்கள் அதை எடுத்துப் பேசினார்கள்.
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1075 பிப்ரவரி 27] [டாக்டர் மு. கருணாநிதி] ‘* 

இலங்கையிலிருந்து aps அகதிகள் 3-7-1974 முதல் 70-17-7975 வசை 

இத்தத் திருவாங்குளத்திலே வந்து குடியேறினார்கள். அப்படிக் குடியேதிய 
 குடும்பங்களுடைய மொகத்த எண்ணிக்கை 246, இத்த 246 குடும்பங்களின் 

மொத்த தொகை 1,800. இத்த 1,800 பேரில் 42 பேர் மாணம் அடைத்திருக் 

இருர்கள்--எவ்வளவு காலத்திலே? 2671974 முதல் 29_11972 வரை, 6 
மாதங்களில் 42 பேர் மாணம் அடைத்திருக்கறார்கள், 

இரு. கே, டி, கே தங்கமணி: முதன் முதலிலே புதுக்கோட்டை பகுதி 

யிலே நான் சுற்றுப் பிரயாணம் செய்தபொழுது, அவர்கள் இதை அறிவித் 

தனர். அங்கு அவர்கள் ஆஸ்பத்திரியிலும் மற்ற விதத்திலும் தெரிவித்தது, 3 

மாத காலத்திலே 32 பேர், குறிப்பாக, சிலோனிலிருந்து ups அகதிகள், திரு 

வரங்குளம் கரலனியிலிருந்தவர்கள் இறந்திருக்கிறார்கள். சாதாரணக் 

குழத்தைகளும், மற்றவர்களும் இதந்திருக்கிறார்கள், அதனை இன்றைக்குப் 

பரிலளனை செய்து பார்த்தால் எப்படி இறந்தனர் என்று தெரியும், தாங்கள். 

பட்டினியால் செத்தார்கள் என்று சொல்லலாம், நீங்கள் அப்படி. இல்லை, 

குறைத்த சாப்பாடு, அல்லது டையரியா ஆகிய காரணங்களால் இறந்தார்கள் 

என்று சொல்லலாம். இப்படி. போதுமான வசதியில்லாச காரணத்தாலே, 

குறிப்பிட்ட பகுதியிலே அவர்கள் கணக்குப்படியே 42 பேர் இறத்திருப்ப௮, 

பாசாட்டத்தக்க விஷயமா ? 

மாண்புமிகு டாக்டர் மு. கருணாநிதி: யாரும் அதற்காகப் பாராட்டுக் 

கூட்டம் போட வேண்டுமென்று விரும்பவில்லை. மொத்தமுள்ள 1,800 பேரில் 

இறந்தவர்கள் 42 பேர், அது 8 மாத காலத்தில், நம் அதிகாரிகள் மூலமாக 

வும், மற்றும் விசாரித்த அளவில் வலிப்பு தோயால், வயோதிகத்தால், பாம்புக் 

கடியால், கருச் சிதைவால், பிரசவ நேரத்தில் இப்படி இறத்தவர்கள் 

என்கின்ற காசணங்கள் கான் அசசுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின் றன, இந்த 

மொத்தம் உள்ள 246 குடும்பங்களில் வசதி படைத்த குடும்பங்கள் போக, 

மீதமுள்ள 203 குடும்பங்களுக்கு இந்த 6,7 மாத: காலத்தில் பிழைப்பு 

மானியமாக, இலங்கையிலிருந்து வந்த அகதிகள் என்ற வகையில், அவர் 

களுக்கு சூ. 1,03,500 வழங்கப்பட்டிருக்கிற ௮. 203 குடும்பங்களுக்கு ௮. வழங் 

கப்பட்டது போக, மொத்தமுள்ள 246 குடும்பங்களுக்கும் விவசாயக் கடனாக 

ரூபாய் 1 இலட்சம் இ.தவரசையிலே வழங்கப்பட்டிருக்கற த, அதிலே வரும் 

போது, ரூபாய் 5,000 லிருத்து ரூபாய் 10,000 வரை சொத். அடையவர்கள் 

அல்ல ரூபாய் ௪,000 வசை சொத்துடையவர்கள் என்கின்ற பாகுபாட்டின் 

அடி.ப்படையிலே கூடப் பல அகதிகள் வந்திருக்இருர்கள். 
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இலங்கையிலிருந்து வத்ததும் அங்குள்ள மாறிய தட்ப வெப்பங்களுக்கும் 

இங்குள்ள தட்ப' வெப்பங்களுக்குமுள்ள மாறான சூழ்திலைகளாலும் சிலருக்கு 

வியாதிகள் ஏற்பட்டன என்கின்ற காரணம்களும் கூறப்பட்டிருக்கின் தன, 

ஏதோ பட்டினிச் சாவு இருத்து அதை மறைக்க வேண்டுமென்று ௮7௬ ஒரு 

காலும் விரும்பவில்லை. பட்டினிச் சாவு, UP, இவைகளையெல்லாம் போக்கத் 

கான் நாமனைவரும் இங்கு சொல்லப்பட்ட, எல்லா விவாதங்களிலுமிருக்கற 

(தல்ல காரியங்களையெல்லாம் சூறித்துச் செய்வதற்கு முயன்று வருகிறோம். 

தரன் அறிவித்தேன், சென்ற முறை, டீசல் பம்ப் செட் வைப்பதற்கு 

இப்பொழுது மானியம் வழங்கப்படுவதில்லை, இத்த வறட்சியையொட்டி ரூபாய் 

1,000 அவர்களுக்கு மானியம் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தேன், அதிலே 

எத்தனை பேருக்கு வழக்கப்பட்டிருக்கற து? இதெல்லாம் வெறும் ஏட்டளவி 

லேகானிருக்கிற.த. என்றெல்லாம் கூட பேசப்பட்ட. நான் அவர்களுக்குக் 

கூறுவது, தாம் தனியாக 17-12-1974-0 ஜி.ஐ, போட்டு, 31-12-1974 வரையில் 

578 டீசல் பம்பு செட்டுகளுக்கு மானியம் கொடுத்திருக்கிறோம். 16—-2—1975 

வரை 861 டீசல் செட்டுகளுக்கு மானியம் கொடுத்திருக்கிறோம். ஆக மொத்தம் 

1,439 டீசல் பம்ப் செட்டுகளுக்கு ரூபாய் 1,000 Paid மானியம் வழங்கப்பட் _ 

டிருக்கிறது. அதிலே மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் சில கருத்துக்களைச் 

சொன்ஞார்கள், நிங்கள் தர வேண்டிய ரூபரய் 1,000 மானியத்தை முதலிலேயே 

தருவதில்லை, டீசல் பம்ப் செட்டுகரா அக்ரோ இன்ஹினியரிங் சர்விஸ் 

கூட்டுறவு சங்கத்திலே வாங்கிய பிறகு கடைசித் தவனையாகத்தான் ரூ, 500, 

ரூ.500 என்று கொடுக்இருர்கள், ஆகவே ஒரு 500 ஆபாயை கடைசி தவணை 

யாகவும் ஓரு 500 ரூபாயை முகல் தவணையாகவும். கொடுக்க வேண்டுமென்று 

கொரிக்கை இங்கே வைக்கப்பட்டது. நான் மாண்புமிகு உறுப்பினர் 

களுடைய கோரிக்கையை ஏ.்.றுக்கொண்டு முன்னால் 500 பின்னால் 500 என்றுகூட 

இல்லாமல் முதலிலேயே 1,000 ரூபாயை அரசு மானியமாக வழங்கும் ஏன்ற 

மகிழ்ச்சிகரமான செய்தியை இங்கே தெரிவித் அக்கொள்ளுவேன். 

திரு. அழகர்சாமி அவர்கள் பேசும்போது விளம்பரங்களுக்கு செலவழிக் 

இறீர்கள், விளம்பரங்களில் ops விஷயங்கள். நிறைவேறவில்லை என்றார், 

இணறுகளை ஆழப்படுத்துதல், இணறுகளுக்கு அடிவெட்டு வெட்டுதல் போன்ற 

இவைகளுக்கு என்ன கடன் கொடுத்திர்கள் என்றெல்லாம். கேட்டார்கள். 

இணெறுகளை ஆழப்படுத்துதல், அடிவெட்டு வெட்டுதல் ஆேவற்றிற்காக 1-4-1974 

மதல் 31-1-1975 வரையில் நிலவள வங்கி மூலம் 33.51 லட்சம் ரூபாய் கடன் 

வழங்கப்பட்டிருக்கற த, இதில் வறட்சிக் காலமாக டிசம்பர் 1974 முதல்
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ஜனவரி 1975 வசையில் 2 மாத காலத்திற்கு மாத்திசம் 5.66 லட்சம் ரூபாய் 880. 

பேர்களுக்கு கடனாக வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் தெரிவித்துக்கொள்: 

QC mer, | i 

Cap சல குற்றச்சாட்டுக்களையும் இங்கே எடுத்அக்காட்டியுள்ளார்கள்... 
அண்ணா. இ.மு,க. சார்பிலே பேசிய தண்பர் குழ, செல்லையா அவர்கள் ஏதோ 

நெல் கொள்முதல் செய்வதற்காக உணவுக் கார்ப்பரேஷன் மூலமாக. ஆர். பி.. 

முருகன் செட்டியார் என்பவருக்கு ரூ. 7,74,688-க்கு. 17-1-1975 அன்று ஒரு 

செக் வழங்கப்பட்டது. என்றும் அத்த செக் நம்பர் குறித்தும் அதே போல் 

ஆளே இடையாஅ என்றும் சொன்னார்கள். குற்றச்சாட்டு வரையிலே சரிதான். 

ஆனால் அத்த ஏமாற்றுக்காரர் அந்த செக்கைக் கொண்டு வங்கியிலே மாற்ற 

முடியாமல் அதற்கு முன்பே பிடிக்கப்பட்டார், அவர் 1.74 இலட்சம் ரூபாய்க்குக் 

கொள்முதல் நெல்லைக் கொடுத்ததாக ஒரு போலிக் கணக்கைக் தயாரித்து, 

பட்டுக்கோட்டை கண்டாயுகம் அரிசி எண்ணெய் ஆலையின் சொத்தக்காரசான 

இரு. முருகையன் செட்டியாரின் பெயரில் ஒரு கணக்குக் கொடுத்துள்ளார். 

முருகையன் செட்டியாரின் பெயரில் கொள்முதல் செய்ய ஒஓருவசையும் வில்” 

Flare கார்ப்பரேஷன் நியமிக்கவில்லை. ஆனால் அதிகாரிகளின் கையெழுக் 

தையும் முருகையன் செட்டியாரின் கையெழுத்தையும் போலியாக இவரே 

கையெழுத்திட்டு அம்மாபேட்டை இளநிலை கணக்கு அதிகாரியிடம். பொய்க் 

கணக்குக் கொடுத்து செக்கை வாங்கனார், அலயின் சொந்தக்காரரான 

இப்சஹிம்-இப்சஹீம் என்பவரின் மகன் More என்பவர்--அவருடைய 

தகப்பனாருக்கே தெரியாது செய்க இந்த மோசடி. பற்றி அவருக்குத் தெரியவந் அ 

அவர்கள் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கொடுத்து இப்சஹீம் மகனுடன் அவரோடு 

சம்பத்தப்பட்ட வேறு இருவர் பேரிலும் போலீசாரால் வழக்குப் பதிவு செய்யப். 

பட்டு, விசாசனை நடந்து வருகிறது, அத்த செக் வங்கியில் போய் பணம் 

கொடுக்கப்படலில்லை. அதற்கு முன்பே இந்த மோசடி கண்டுபிடிச்கப் 

பட்டிருக்க என்பகைக் தெரிவித் துக்கொள்கிறேன், 

ஏதோ 60 லட்ச ரூபாய் தான் விதை நெல்லுக்கு ஒதுக்கப்பட்டு இருப்பதாக 

ஆளுதர் உரையிலே குறிப்பிடப்பட்டி ருக்கிறது என்றும் அது புதுக்கோட் 

டைக்கே போதுமா என்று புதிய அ.தி.மு.க, உறுப்பினர் இளஞ்செழியன் 

அவர்கள் கேட்டார்கள். 60 லட்சம் ரூபாய் என்று போட்டிருந்தால் ad 

கோட்டைக்கே போதாஅதான். ஆனால் மேலும் 60 லட்சம் பாய்க்கு வாங்கப். 

படும் என்றுகான் ஆளுதர் உரையில் சொல்லப்பட்டிருக்கற௫. மொச்தமாக, 

மாதிலத்திற்கு விதை நெல்இக்காக 60 லட்ச ரூபாய் என்று குறிப்பிடப்பட 
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வில்லை, மொத்த விதை தெல் 19 ஆயிரம் டன் என்றும் அதற்காக மதிப்பீட்டுச் 

செலவு 3 கோடியே 10 லட்சம் என்றும் கொடுக்கிறோம் என்பதைத் தெரிவித் ௮௧ 

கொள்கிறேன். 

பெரியவர் மணலி அவர்கள் பேசுஇன்ற நேரத்திலே குறிப்பாக சொல்லப் 

பட்ட வாசகங்களுக்கு அதுவும் அசசியல் ரீதியாசச் சொல்லப்பட்ட 

வாசகங்களில் எல்லாவற்றிற்கும் சகரம் வைத்ததுபோல் எடுத்துச் சொன்னது 

மாநில சுயாட்டு பற்றியது ஆகும். மாநில சுயாட்சி பற்றி தங்கமணி அவர்கள் 

கவர்னர் உசையிலேகூட அதிகக் கவனம் செலுத்தாமல் இரு. தங்கமணி அவர்கள் 

மாதில சுயாட்சி கொள்கையை எதிர்ப்பதில் மிகுந்த அக்கறை காட்டியபோ௫ 

அதற்கு அமைச்சர் இராமச்சந்திரன் அவர்கள் ரஷ்ய நாட்டிலே இருப்பதைப் 

பற்றிச் சுட்டிக்காட்டி. அதற்குப் பதில் கேட்டபோது சின்னப் பிள்&ரகளுக்கு 

எல்லாம் நான் என்ன பதில் சொல்வது என்று எண்ணியோ என்னவோ 

இரு. தங்கமணி அவர்கள் பதில் சொல்லலாமலேயே அமர்த்துவிட்டார்கள் 

என்னு கருதுகிறேன் தமம் 

இரு. ௪. சுப்பிசமணியம் : ரஷ்ய நாட்டைப்பற்றி காட்டிய உதாரணம் 

தவறு என்று நான் அத்த அமைச்சரிடம் தனியாக தெரிவித்தேன். சஷ்ய 

தாட்டில் இருக்கிற கான்ஸ்டிட்பூஷனில் பிரிந்து போகக்கூடிய. உரிமை கொடுக் 

கப்பட்டிருந்தாலும்கூட எப்போதும் அது அமுலுக்கு வருவது இடையாது. 

கரரணம், ஒஓசே கட்சி ஆட்சியிலே இருப்பதால் அந்த நிலமை வராது 
என்பதால் அப்படி. வைக்இிருக்கிருர்கள் , . , 

மாண்புமிகு டாக்டர் மு, கருணுதிதி : ஒரே கட்சி ஆட்சியிலிருப்பதால் 

அமுலுக்கு வராது, பல கட்சி ஆட்சியிலிருந்கால் அமலுக்கு வரும். ஆகவே 

சுயரட்சி கொடுங்கள் என்று கேட்இிரோம் . . . 

திரு, ஏ. சுப்பிரமணியம் : ரஷ்ய அரசியல் சட்டத்திலே மாதில சுயாட்சியும் 
பிரித்து போகும் உரிமையும் ஏட்டளவிலே தான் கொடுக்கப்பட்டி GSB pC x 

யொழிய தடைமுறையிலே கொடுக்கப்படவில்லை, ஐ.தா. சபையில் இடம் 
பெறுவதற்கு மட்டுமே உக்சேனும், பைலோ ரஷ்யாவும் தனியாகக் கூறப் 
பட்டன. ஆனால் லாட்லியாவும், விக்கோனியாவும் கனியுிமை Car Cum x: : é LD தணிய 2a 

அது கடுமையாக ஒடுக்கப்பட்டது. இதுதான் வரலாறு. 

திரு. கே. டி. கே. தங்கமணி : இது ஒரு சாதாரண அக்கடமிக் பிரச்னையாக 

விடக்கூடாதே என்பதற்காக தான் பதில் சொல்லவில்லை. என்னிடம் பதில் 
சொல்வதற்கு விஷயங்கள் இருக்கன்றன, பைலோ சஷ்யா, உக்சேனியா ஆய



ஆளுதர் அவர்கள் பேருசைக்கு . தன்றி தெரிவிக்கும். 822. 
இர்மானத்தின்மீது விவாதம் பன்னி 

1975 Dural 22] [B@. கே, டி, கே, தங்கமணி] : 

இசண்டுக்கும் ஐ.மா,விலே இடம் கொடுத்திருக்கிரார்கள். ஆனால் இவை 

இசண்டும் சஷ்யாவிலே இணைத்து இருக்கவேண்டுமென்று விரும்புகின்ற. 

பகுதிகள் ஆகும், அவர்கள் பிரித்து போகவேண்டுமென்று சொல்லவில்லை, 

ஸ்டாலினைப் பொறுத்தவசையில் முதன் முதலில் என்ன மினிட்ஸ் சொல்லப் 

பட்டதோ அதனுடைய காப்பியை நான் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு எனக்குக் 

Borges. யுத்தம் முடிந்ததற்குப் பிறகு முதலாளித்துவ தாடுகள் எல்லாம் 

செர்த்துகொள்ளக் கூடும். ரஷ்யா பெரிய தாடாக இருக்கற, இரண்டு கோடி. 

மக்களை இழகத்னுவிட்டிருக்கிறயது, ஆகவே அங்கே ஒரு பிரிதிதிதித்துவம் 

போதாது, ஆகவே மூன்றாவஅு கொடுக்க வேண்டுமென்று சொன்னார்கள், 

அதனால்தான் கொடுக்கப்பட்டது, அதனால்தான் தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக் 

சவுண்ட் இருக்கிறது என்று சொன்னேன். இங்குகூட அ௮ட்டானமி என்று 

வ.க்கூடிய காலத்திலே சொம்பப் பின்தங்கிய பகுஇகளுக்குத்தகான் இன்னும் 

அதிகமான வசதியைக் கொடுக்கவேண்டுமென்ற முறையிலே அத்த கன்சப்ஷன் : 

இருக்கறதே ads தமிழ்நாட்டிற்கு அட்டானமி வேண்டுமென்று சொல்வது 

lt is taking us in a reverse direction. என்த 

முதையிலே அத்தக் கருத்அ பொருத்தமில்லை என்றுதான் எடுத்அச்சொன்னேன், 

இரு, பெ, சீனிவாசன்: தலைவர் அவர்களே, மாதில சுயாட்சிபற்றி ௮ண்ணா 

சொன்ன மாதில சுயாட்சி என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள், 

மாதில சுயாட்சிபற்றி ஒரு மாதாடு தடத்தி ஒரு சனிக்கொடி. இத்த மாதிலத் 

BAG வேண்டுமென்று கேட்டார்கள். ஆகவே தமிழ்தாட்டிற்கு ஓரு தனிக் 

கொடியும் ஐக்கிய மாடுகள் சபையில் ஒரு தனி இடம் வேண்டும் என்பதுதான் 

இி.மூ.க. வினுடைய கொள்கையா 7 j 

மாண்புமிகு டாக்டர் மு, கருணாதித : இரு. இசாமச்சத்தின் ஐ.சா, விலே 

தனி இடம் ஈஷ்யாவிலுள்ள ஒரு மாதிலக்திம்கு இருத்தது என்று குதிப் 

wig ௮த்த அளவிற்கு அல்கே மாதில eure A இருக்கற, என்த 

அளவித்குகத் தெரிவிப்பதற்குத்தானே sAr ஐ.தா.விலே SO PETG ASB ஒரு 

SA இடம் வேண்டுமென்பதற்காக அல்ல, அதை முதலில் புரித்துகொள்ள 

வேண்டும், சஷ்யாவிலே பிரிந்துபோகும் உரிமையோடு கூடிய மாதில «wri A 

இருக்கற௮, 1 1ம். 1 இடு வது 
; ; cet 

இரு, ௪. சுப்பிச.மணியம் : எட்டிலேதான் அங்கே இருக்கற ௮. 

A யாட 1௪.



824- ஆளுநர் அவர்கள். Seas porn தெரிவிக்கும் 
'இீர்மானத்தின்மீது விவாதம் 

[1975 பிப்சவரி..22 

மாண்புமிகு டாக்டர் மு, -கருணாதிதி: அங்கே எட்டிலே இருப்பதாகச் 

சொல்கிறார்கள். இங்கே ஏட்டிலே இருந்தால் தாட்டிலே கொண்டுவசக்கூடிய 

தைரியம் எங்களுக்கு இருக்கறது, சஷ்யாவிலே எட்டிலேதான் இருக்கறது 

தடைமுறையில் இல்லை, -ஏட்டிலேகான் இருக்கிறது, நாட்டிலே இல்லை. . , 

Bo. ஏ; சுப்பிசமணியம் : நடைமுறையில் amg என்றுதான் எட்டிலே 

வைத்திருக்கிறார்கள். 

மாண்புமிகு டாக்டர் மு, கருணாநிதி : ஈஷ்யாவிலே இருப்பது பிரித்து 

போகக்கூடிய உரிமையோடு கூடிய மாநில சுயாட்சி, ஆனால், திராவிட 

முன்னேற்றக் கழகம் கோருவது பிரிந்துபோகக்கூடிய உரிமையோடு கூடிய 

மாதில eur A அல்ல. தாடு பிரித்துபோகாமல் இருப்பதத்குத்தான் மாதில 
சுயாட்டு வேண்டும் என்று தி.மு.க. கேட்றெ௮, இதைச் தெளிவாகப் புரிந்து 

கொண்டால் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் மாநில சுயாட்சி கொள்கையைப், 

பற்றி யாருக்கு ஐயம் வராது என்று கருதுகிறேன். 

பெரியவர் மணலி அவர்களுடைய உரையில், அவருக்குரிய வயது, 

அனுபவம், தியாகம், தொண்டு இவைகளின் வடி ப்படையிலே எல்லா அசசியல் 
கட்டுகளுக்கும் சில அறிவுசைகள் கூதி ஆளுங்கட்சியான இராவிட முன்னேற்றக் 
கழகத்திற்கும் சில அறிவுரைகளைக் கூறியிருக்கிறார்கள். ஒரு கட்சியை 
,டத்துவது என்பது எவ்வளவு பெரிய சிரமமான கரரியம் என்பது மணலி 
போன்றவர்கள் புரிச்துகொள்ளாதது அல்ல, அவர்களே கூறியதைப்போல் 
திசாவிட முன்னேற்றக் கழகம் Curie அண்ணா அவர்களரல் தொடங்கப் 
பெற்று இன்றைக்கு மட்டுமே பல சோதனைகளைச் சந்திப்பது அல்ல, அண்ணா 

அவர்களுடைய காலத்திலேயே பல சோ.கனைகரரச் சத்தித்து aut bar அண்ணா 
அண்ணா என்று அன்பொழுக அழைத்தவர்களே மேடைகளிலும் ஏட்டிலும் 

திருவாளர் அண்ணாதுரை என்று அழைக்கின்ற அளவிற்கு அவசே ஆத்த 

சோதனையை சமாளிக்க வேண்டிய கட்டம் ஏற்பட்டு அண்ணா அவர்கள் அதனைச் 

சமாளித்தார்கள், பெரியவர் மணலி போன்றவர்கள், பிற்பட்ட மக்களுக்காகவும், 

காழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காகவும் நடத்தப்படுகிற இந்த இயக்கம் அழித்து 

போகாமல் காப்பதற்கு இந்தக் கழ்கத்தினுடைய தலைவர்கள் முயத்சியெடுத்துக் 

கொள்ள வேண்டுமென்று “அறிவுரை சொன்னார்கள், அகைச் செயல்படுத்த: 
தாங்கள் அண்ணா, வழியிலே என்றென்றும் அயசாது உழைப்போம் "என்ற 

உறுதியைக் தெரிவித்துக்கொள்கறேன். 
4 eT பர்வ பல



814... ஆளுதர் அவர்கள் பேருசைக்கு தன்றி தெரிவிக்கும் 
இர்மானத்தின்மீது விவாதம் oe 

டாக்டர் ap. கருணாி, [1975 பிப்சவரி. 27 

பிடிப்போம் என்று பிடிவாதம் பிடிக்காமல்-அவரவர்கள். தங்கள் தங்கள் 

கடமையை உணர்த்து எங்கு தவறு தடதந்தாலும் அதைச் சுட்டிக்காட்ட 

Youlus Diss காரியங்கள் இன்னும் திறம்பட மடைபெறும், 

இருமதி த. த. அனத்த தாயக : சார், ஆன் எ பாயின்ட் ஆப் ஆர்டர். வறட்சி 

திவாசணப் பணிகள் சரியான முறையில் நடைபெறுவதற்கு ௮சசுதான் 

அங்கங்கே. சர்வகட்டு கமிட்டிகளைப் போட்டால்தான் என்ன? Cure 
(கூடாது என்பதில் பிடிவாதம் காட்ட வேண்டிய அவசியம் என்ன? அதில் 

| என்ன கஷ்டம் இருக்கிறது 2 ‘ 

\ 

] மாண்புமிகு டாக்டர் மு, கருணாநிதி: சர்வ ஈட்டு கமிட்டி போடுவது 

என்றால் Fo இடங்களில்--நம் நாட்டில் எத்தனை a Gan தான் இருக்கின் por 

| என்பதற்கு எ ண்ணிக்கையே தெரியவில்லை, சில. இடங்களில் சர்வகட்ட 

| என்கிறபோது பிரதிநிதிகளே இல்லாமல் இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட 

சங்கடங்கள் காரணமாகத்தான் சர்வகட்ி கமிட்டி. தேவையில்லையென்று 

கருதுகிறேன். இந்த கண்காணிப்புப் பணிகள் பொதுமக்களேகூட ஏத்றுக் 

கொள்ளலாம் 

அடுச்.௮, தமது கடி.திர் வாரியத்தின் சார்பாக என்ன காரியங்கள் நடை 

பெற்திருக்கின்றன என்பதாக நமத கே, டி. கே, தங்கமணி அவர்கள் பேசும் 

போது கூடக் குறிப்பிட்டார்கள், 2,3 மைல் SIT தடந்து சென்று கூடி. 

கண்ணீர் சொண்டுவா வேண்டிய நிலையில் பல இடங்களில் மக்கள் குடி 

தண்ணீர் இடைக்காமல் அல்லலுறுகிறார்கள் என்று சொன்னார், தரன் அவை 

களை அறவே மறுக்கவில்லை. இந்த நிலைமைகளை மாற்றி . அமைப்பதற்கு 
ம் ் ea eaten ong rr > i ் 

வேண்டி பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ளனை வா இல்லையா என்பதைத் 

சான் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். குடிதண்ணீர் பி ரச்சினையைச் ஈமாளிக்க 
தட் 4 ் fs ey ட ம் த் 

Gp FF வாரியத்தின் சார்பாக மாத்திரம் வறட்சி நிவாரண அிறப்புப் பணி é é 

களாக 2,392 பணிகள் எடுத் அக்கொள்ளப்பட்டு நிறைவே த்றப்பட்டுள்ளன. 

இந்த நடப்பு நிதியாண்டில். அதைத்தவிர Dis திதி ஆண்டில் சரொமங்களில் 

1,107 மேல்நிலைத் தொட்டிகள் கட்டுவதற்கும், 2150 இடங்களில் ஹாண்டு 

பம்பு போடுவதற்கும் பணிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின் றன, இவை எல்லா 

வற்றுக்குமாக சுமார் 5% கோடி ரூபாய், நான் (தலில் குறிப்பிட்ட 19 கோடி 

.ரூபரயை உள்ளிட்டு, 54% கோடி ரூபாய் குடிதண்ணீர் வழங்குவதற்கான 

முயற்சிகளுக்கு. செலவிட இிட்டமிட்டு அந்தப் பணிகள் நடைபெற்று 

வருகின்றன.
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வத்திருத்தார்கள், தங்களுடைய வருகையை நிரூபிக்கப் பதிவேட்டில் 

கையெழுத்இட்டிருக்கிறார்கள். அப்படியிருத் தம் ஆளுதர் உரை திகழ்தஅம் 

தேசத்தில் அத்த மன்றத்தில் இருக்கமாட்டோம் என்பதைக் காட்டத்தான் 

அவ்வாறு செய்தோம். 

Bo. கே. 4. Cs, தங்கமணி சார், சடைூயிலே முதலமைச்சசவர்கள் 

சோம்ப லைட்டாக an attack on political parties சொம்ப லைட் 

டாகப் பேசி ஏதோ நாங்களெல்லாம் **** இங்கே வத்தோம் என்று 

சொன்ன நிகழ்ச்சி சண்டிப்பாக நடவடிக்கைக் குறிப்பிலேயிருத்து திக்கப்பட 

கட்சியைப் பொனுத்தவசையில் ஆளுதர் உரையைப் ப௫ஷ்கரிக்கிறோம் என்றால் 

் Boycotting Governor’s Address ட 

அத்த சிட்டிங் பூராவும் ப௫ிஷ்கரிக்கவில்லை என்று அறிக்கை விட்டிருக்கிறோம். 

இங்கே ஓரு மாபு இருக்கறது. ஆனால் நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற wry 

என்னவென்றால், ஐனாதிபதி. இரண்டு அவைகளையும் கூட்டி வைக்கச் செய்யும் 

Grams இருக்கிறதே அது பிசசங்கமே இல்ல், அது பொதுவாக நடத்தும் 

ஒரு பிரசங்கம். பிறகு அசை மணி தோம் கழித்து தனியாக இசண்டு சபை 

களையும் கூட்டுகிறார்கள், அப்பொழுது அ௱்கேயிருக்கும் ஜனாதிபதி உசை 

சபைக்கு முன்னால் வைக்கப்படுகற ௮, 

After that it is laid on the table of the House. The House 
takes note of that அத்தமாதிரி முறை இங்கே இல்லை, இசண் 

டையும் சோத்து வைத்து ஒரு கூட்டம் மாதிரி நடக்றெதே தவிச அந்தக் 
கூட்டத்தில் அரசாங்கத்தின் கருத்துக்களைச் சொல்வதைப் ப௫ிஷ்கரிக்கறோம் 
என்று அச௫யல் ரீதியாகச் சொன்னோம். 

மாண்புமிகு டாகடர் மு. கருணாநிதி: இரு, கே. டி, கே தங்கமணி 

அவர்கள் வருத்தப்படுவார்களேயானால், ,நான் சொல்கிறேன், **** 

வத்தார்கள். என்ன, தான். சொல்லவே. இல்லை, அப்படி ஏதாவது நான் சொன்ன 

தோக்க் காதில் விழுந்திருந்தர்ல் yo நிச்சயமாக ' நட்வடிக்கைக் குறிப்பில் 

இருக்கவேண்டாம் . அப்படி தான். சொல்லவேயில்லை, கையெழுத்துப் போட் 

LTA வத்தகாகத்தான். அர்த்தம், எனவே அவைக்கு . வந்தார்கள் என்று 

மஒழ்ச்சியைத்தான் தெரிவித்தேன். : ஏன் போட்டீர்கள் என்று: கேட்கவில்லை, 

** மாண்புமிகு பேசவைச். சலைவரின் ஆனைக்ணெங்க அகத்தப்பட்ட௫.



ஆளுநர் அவர்கள் பேருரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் 827 
இர்மானத்தின்மீது விலாதம் 

£975 பிப்ரவரி 27] டாக்டர் மு. கருணாநிதி] 

திரு. எட்மண்ட் அவர்கள் தாழ்வாசம் வசையில்தான் தாங்கள் வத்ததாககும், 

அங்கே வந்ததால் இங்கே வந்ததாக அர்த்தம் அல்ல என்றும் குறிப்பிட் 

டார்கள். இத்த வாதம் வரும்பொழுது வேறொரு விஷயத்திற்கு வேறொரு 

மாதிரியாக அத்த வாதம் திரும்புறஅ. வீட்டு வாசலையே மிதிக்க மாட்டேன் 

என்று சொல்லிவிட்டு பிறகு தாழ்வாரத்தில் வந்து உட்கார்த்திருத் தவிட்டு 

விட்டிற்கே போகவில்லை. என்று சொல்லும் வாதத்திற்கும் இதற்கும் 

வித்தியாசம் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை, 

இரு. ௧, உசொ. எட்மண்ட் : தலைவரவர்களே, தாங்கள் கையெழுத்௫ப் 

போட்டோம் என்றால் எதற்காகப் போட்டோம்? கையெழுத்துப் போட 

வில்லை என்றால் 

It would mean we were absent. We wanted to make it known 
to the Governor that we were present in the lobby but not present 
during the Governor's Address. There is difference between 
absence and boycotting. 

இரு, பெ, சினிவாசன் : கலைவரவர்களே, சல நேரங்களில் வாக்-அவுட் 

செய்கிறோம், * * 1 கர் a ie பர த்தது வ ர 

மாண்புமிகு டாக்டர். மு, கருணாநிதி: நடவடிக்கைக் குறிப்பிகே 

இருக்க வேண்டாமென்று சொன்னதை மறுபடியும் சொல்ல வேண்டாமென்று 

கேட்டுக்கொள்கறேன். 

இரு, பெ, சினிவாசன் : வருகைப் பதிவேட்டில் கையெழுத்அப் போட்டு 

விட்டு வாக்-அவுட் செய்கால் அத்தக் கையெழுத்து சத்தாகாது, அத்த அடிப் 

படையில் வத்ததாகத்தான் கருதப்படும். எனவே, அத்த அடிப்படையிலேயே 

இப்பொழுதும் நாங்கள் வெளியே இருந்தோம். 

- திருமதி த, த, அனதந்தநாயக : தலைவாவர்களே என்னுடைய பேச்சிலே 
பல்லாயிரக்கணக்கான கார்டுகளை ஓசே கடைக்கு அளிப்பதால் கஷ்டமாக 
இருக்கறெ.து என்று சொன்னேன். எனவே, 500 கார்டுகளுக்கு ஒரு கடை 
என்று ஏற்படுத் தப்படுமா ? அல்ல து 1,000 கார்டுகளுக்கு ஓரு கடை என்றாவ.௪ 
ஏற்படுத்தப்படுமா 2? என்ன நடவடிக்கைகளை எடுக்கப் Cursor ? 
எனென்றால் கூட்டுறவுச் சங்கக் கடைகளும், சிளில் சப்காஸ் கார்ப்பரேஷன் 

கடைகளும் குறைந்த அளவில்தான் இருக்கன்ஐ;ன, எனவே என்ன 
அவசியமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின் றன 2 

** மாண்புமிகு பேசவைத் தலைவரின் ஆணைக்கணெற்க அகற்றப்பட்ட.
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மாண்புமிகு டாக்டர் up. கருணாநிதி: தலைவரவர்களே, ஏற்கனவே 7,000 
கார்டுகள் என்ற அளவில் கொடுக்கப்பட்ட. இப்பொழு 2,000 கார்டுகள் 
என்று. ஆக்கப்பட்டிருக்கிற௮, அம்மையார். அவர்கள் கூறும் கருத்தை 
யோசித். அ இன்னும் தகுந்த அளவிற்கு ஆக்க முடியுமா என்பதை யோ?௫க் 
கலரம், 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : விலாகம் முடிவுற்றது, திருத்தங்கள் 
கொடுத்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் வலியுனுத்துகிறார்களா. என்று. அதிய 
விரும்புகிறேன். 

Dr. H. V. HANDE: I am pressing my amendment, There 
have been precedents for it in the Upper House where amend- 
ments te the motion of thanks to the Governor for his address 
have been moved and voted upon. 

டாக்டர் ஹாண்டே அவர்களுடைய. திருத்தம் பேசவையின் முடிவுக்கு 
விடப்பட்டு, தோல்வியுற்ற. 

Tuiru K. 'T. K. TANGAMANT: Sir, I am not pressing © all 
my amendments, except amendments 1 and 2 relating to public 
distribution system of all essential articles and public control 
committee at different levels for drought relief work. 

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : எற்சனவே அவர் மூவ் செய்திருக்கிறார். 
இப்பொழு மறுபடியும் படிப்பது என்ப இல்லை, 

இரு, கே. டி, கே, தங்கமணி: மூன்று இருத்தங்களும்கூட “கிளப்” 
பண்ணிப் போட்டிருக்கிறார்கள். 

I am pressing the first two amendments relating to public 
distribution system and public control committees for drought 
relief work. 
இத்ச இரண்டையும் ஓட்டுக்கு விட வேண்டும். 

இரு. கே, டி, கே, சங்கமணி அவர்களுடைய திருத்தங்கள் பேரவையின் 
மூடி.வுக்கு விடப்பட்டு, தோல்வியுற்றன. ட் 

ஈ..ு இரு... என், கே, பழனிசாமி அவர்களுடைய திருத்தம் பேசவையின் 
அனுமதியுடன் திரும்பப் பெறப்பட்ட. 

இரு. ஆர். பொன்னப்ப நாடார் அவர்களுடைய தருத்தம் பேரவையின் 

முடிவுக்கு விடப்பட்டு, Caroli ppg). 

இருவாளர்கள் a, ஆர். மாரிமுத்து, சங்கமுக்து தேவர், கோவை. செழியன், 

ஜே. ஜேம்ஸ் ஆ௫யெவர்களுடைய திருத்தங்கள் பேசவையின் அனுமதியுடன் 
திரும்பப் பெறப்பட்டன. வலம் ம பதவ க்தி =) ஜு


